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17. Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu:  
 

Tillaga Flokks fólksins um að auka gegnsæi þjónustu 
Þjónustumiðstöðva Reykjavíkur og auka upplýsingaflæði og fræðslu til 
foreldra. Í samtali fulltrúa Flokks fólksins við foreldra hefur komið í 
ljós að gegnsæi á þjónustu þjónustumiðstöðva er ábótavant. Margir 
foreldrar barna með ADHD og aðrar raskanir og fötlun upplifa uppgjöf 
gagnvart „velferðarkerfinu“. Foreldrar barna með námsörðugleika 
ásamt foreldrum fatlaðra barna hafa kvartað yfir þessu vandamáli. Þetta 
er m.a. ástæða þess að árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram 
tillögu um gerð upplýsingabæklings og í þeim bæklingi kæmi skýrt 
fram hvaða þjónusta er í boði hjá borginni. Upplýsingar um þjónustu 
verður að vera gegnsærri og aðgengilegri. Það gæti verið afar hjálplegt 
ef útbúinn yrði bæklingur fyrir hvern skóla fyrir sig sem útskýrir á 
einfaldan og skýran hátt birtingarmyndir helstu námsörðugleika, 
réttindi barna í skólanum, hvaða samtaka hægt er að leita til og hverjar 
eru áherslur þeirra. Það er mikilvægt að það komi skýrt fram hvað 
þjónustumiðstöðvar bjóða upp á, hvernig má hafa samband við þær og 
hversu langur biðtími er eftir hverri þjónustu fyrir sig. Upplýsingar 
verða jafnframt að vera aðgengilegar á einfaldan máta á netinu. Fyrir þá 
sem ekki nota netið þarf viðkomandi að geta náð símasambandi við 
félagsráðgjafa samdægurs til að bóka upplýsingaviðtal. 


